



Kyo.Prot.N.42/2022

Thân gửi đến cộng đoàn con cái giáo phận Kyoto

**Thư Mục vụ Lễ Phục Sinh 2022 của Đức Giám Mục Giáo Phận
『Đức Giêsu Nazaret bị treo trên thập giá nay đã Phục Sinh. Aleluia!』**

Trước tiên Cha xin gửi lời chúc mừng phục sinh đến toàn thể mọi người. Và tiếp theo là lời chúc mừng Cha muôn đặc biệt gửi đến những anh chị em, những người kitô Hữu mới nhận hồng ân chịu phép rửa trong mùa phục sinh năm nay. Chào mừng anh chị em đến với Giáo Phận kyoto.

Đúng ra Lễ Phục Sinh là lúc chúng ta kỷ niệm về sự sống,thế nhưng thật đáng tiếc thay cho những anh chị em ở Ukraina đang bị chiến tranh cướp đi sự sống đó. Đức Thánh Cha Phanxicô đang rất lo lắng cho cuộc chiến tranh khủng hoảng đang xảy ra ở Ukraina và Ngài không ngừng xin ơn hòa bình xuống cho họ. Chúng ta cùng hợp ý với Đức Thánh Cha, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mẹ vô nhiệm nguyên tội bạn cho trái đất này có được bình an của Thiên Chúa,và đặc biệt là cho Ukraina ngày một nhanh chóng được trở lại những ngày tháng bình an, hòa bình.

Kính cầu hòa bình cho Ukraina

Lạy Chúa là nguồn mạch của sự sống,chúng con khẩn khoản xin Chúa cho hòa bình trên toàn thế giới, cho cuộc chiến tranh đang bùng nổ ở Ukraina nhanh chóng kết thúc.

Xin hãy bảo vệ tất cả sự sống,đang bị giết hại và tàn phá bởi vũ lực.

Xin cho những nhà chính trị gia, biết thực hiện công lý hòa bình thông qua đối thoại.

Xin hãy bảo vệ những người dân Ukraina đang sống trong cảnh khốn cùng, bất an vì sự lôi cuốn của chiến tranh.

Xin Chúa cũng ban cho những anh chị em trên toàn thế giới đã ra đi vì chiến tranh khủng bố, mau sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

Xin cho những người trong gia quyến được ơn an ủi và tìm được hy vọng để bước tiếp.

Lạy Chúa là Đấng Toàn Năng,

Ngài xua đuổi những kẻ tự cao tự đại, lấy quyền lực mà thống trị.

Xin hãy nhìn đến những anh chị em bị bỏ rơi,đang kêu cầu lên Chúa.

Xin ban bình an thực sự xuống,để thay đổi những ai đang ôm ấp trong mình suy nghĩ độc hại.

Xin Chúa hãy cứu giúp và nâng đỡ, ủi an những anh chị em đã hy sinh vì chiến tranh và bạo lực.Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu kitô là Chúa chúng con. Amen.

Chúng ta hãy xin cho được kiên nhẫn và hy vọng, sức khỏe và bình an trong Chúa Giêsu kitô Phục Sinh đang ở với chúng ta để 『Bảo vệ mọi sự sống』 . Aleluia Aleluia!

✙ Paul Yoshinao Otsuka
Bishop of Kyoto